

Số: 530 /KH-UBND

Quảng Lăng, ngày 20 tháng 08 năm 2024

KẾ HOẠCH

Phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề đur luận quan tâm trên địa bàn xã Quảng Lăng

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề đur luận quan tâm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (có danh sách kèm theo), để kịp thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, hiệu lực, hiệu quả, thực chất và đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật cũng như tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề đur luận quan tâm hiện nay, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch về phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề đur luận quan tâm trên địa bàn xã Quảng Lăng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến kịp thời, đầy đủ, rộng rãi nội dung cơ bản, tinh thần của 11 luật, 07 nghị quyết đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã.

b) Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã; đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân; tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy vai trò gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ ở địa phương.

c) Tăng cường nắm bắt, lắng nghe nhu cầu xã hội, các vấn đề “nóng” được đur luận xã hội quan tâm để tập trung nguồn lực hướng dẫn, thông tin, phổ biến các chính sách, pháp luật có liên quan, nhất là các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng, phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng..., qua đó tổng hợp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thay thế các quy định pháp luật có khó khăn, vướng mắc, bất cập.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo việc tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai nội dung các văn bản mới ban hành được kịp thời, rộng rãi, chất lượng, thường xuyên, hiệu quả bằng các hình thức phù hợp góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã.

b) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương trong việc tổ chức triển khai quán triệt và thi hành các văn bản luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý và tăng cường thông tin, hướng dẫn, phổ biến đầy đủ những chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, địa phương.

c) Bố trí đảm bảo các nguồn lực cho việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua và kịp thời phổ biến những nội dung được dư luận xã hội quan tâm đảm bảo thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật và tổ chức quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật bằng các hình thức phù hợp nhằm sớm đưa các văn bản luật vào cuộc sống.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật, nghị quyết được thông qua lên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Chủ động nắm bắt, tổng hợp, lắng nghe nhu cầu xã hội, các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm để tập trung nguồn lực hướng dẫn, thông tin, phổ biến kịp thời những chính sách, pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các luật, nghị quyết bằng những hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, các nguyên tắc và nội dung cơ bản của luật, nghị quyết nhất là những nội dung mới, những quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và nội dung, trình tự thực hiện thủ tục hành chính.

4. Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên sâu về nội dung của các luật ngắn gọn, dễ hiểu để cung cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến lĩnh vực công tác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện phổ biến, tuyên truyền (như: qua Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; hỏi - đáp pháp luật...). Tiếp tục thu hút, huy động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

và các tổ chức thành viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hoà giải viên, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân nghiêm túc chấp hành pháp luật.

5. Giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật, nghị quyết liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu văn bản pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân; chủ động nắm bắt, theo dõi, tháo gỡ các vấn đề dư luận xã hội quan tâm trong quá trình tổ chức triển khai thi hành pháp luật.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật, tham gia PBGDPL cho người dân. Trong quá trình thực hiện cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Thường xuyên rà soát các văn bản do HĐND và UBND ban hành liên quan đến các luật, nghị quyết được Quốc hội mới ban hành để phát hiện và kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời những nội dung không còn phù hợp với các luật, nghị quyết và tình hình thực tiễn của địa phương.

8. Các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết mới được thông qua có trách nhiệm chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông chính sách trong quá trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của mình bằng hình thức phù hợp theo yêu cầu tại Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn xã. Tổ chức tiếp nhận, giải trình, xử lý thông tin góp ý đối với dự thảo chính sách trong Báo cáo tổng hợp tiếp thu ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức tư pháp xã

Có trách nhiệm giúp UBND xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, đồng thời tổ chức biên soạn, cấp phát đề cương tuyên truyền các luật, nghị quyết để sử dụng tổ chức tuyên truyền ở địa phương.

2. Công chức văn hóa xã

Hướng dẫn các ban ngành đoàn thể tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền phổ biến nội dung các luật, nghị quyết kèm theo Kế hoạch đảm bảo kịp thời trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, tuyên truyền.

3. Đài Truyền thanh xã

Tăng cường thời lượng thu, phát sóng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung các văn bản mới được thông qua trên, chuyên mục của đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử của xã để người dân biết và thực hiện.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên

Hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản mới được thông qua cho hội viên, thành viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; tích cực vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

5. Về kinh phí đảm bảo thực hiện

Kinh phí đảm bảo việc thực hiện phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và việc tổ chức PBGDPL về một số vấn đề dư luận quan tâm của cơ quan, địa phương được sử dụng trong nguồn kinh phí chi thường xuyên của địa phương theo chế độ tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch về phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về một số vấn đề dư luận quan tâm trên địa bàn xã Quảng Lăng. Căn cứ Kế hoạch này UBND xã giao Công chức Tư pháp xã triển khai thực hiện nghiêm túc, gửi báo cáo kết quả thực hiện (*trong báo cáo công tác PBGDPL năm 2024 của xã*) về UBND huyện (*qua Phòng Tư pháp*) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp huyện Ân Thi;
- CT, PCT UBND xã;
- MTTQ xã và các tổ chức thành viên;
- Lưu: VT, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Huy Võ

DANH SÁCH

Các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7
(Kèm theo Kế hoạch số 530 /KH-UBND ngày 20 /8/2024
của UBND xã Quảng Lăng)

STT	TÊN VĂN BẢN
I	Các luật
1	Luật Lưu trữ (sửa đổi);
2	Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi);
3	Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);
4	Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp;
5	Luật Đường bộ;
6	Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
7	Luật Thủ đô (sửa đổi);
8	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;
9	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ;
10	Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi);
11	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15
II	Các nghị quyết
1	Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024;
2	Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022;

3	Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen;
4	Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;
5	Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An;
6	Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia;
7	Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV